

## Cựu Tổng Thống Trump Đã Tái Đắc Cử



Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của chính quyền Dân Chủ Biden-Harris đã xảy ra nhiều thảm họa, biên giới bị khủng hoảng, lạm phát gia tăng, kinh tế suy thoái, . . . Về lãnh vực đối ngoại, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục viện trợ hàng trăm tỷ Dollars mà không đưa ra một giải pháp khả thi nào cho hai cuộc chiến của Ukraine với Nga và Israel với Hamas. Tệ hại nhất là cuộc rút quân thất bại tại Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, gây tử vong cho 13 quân nhân Hoa Kỳ, bỏ rơi quân đội đồng minh, bỏ rơi thường dân, để lại căn cứ quân sự với vũ khí đủ loại trị giá hơn 80 tỷ Dollars cho phiến quân Taliban. Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair đã gọi quyết định rút quân này là “hành động ngu xuẩn.”

Chính quyền Dân Chủ Biden-Harris đã đưa Hoa Kỳ tới bên bờ vực thẳm, vì vậy người dân đã dồn phiếu cho cựu TT Trump, một người lãnh đạo cần thiết cho thời điểm hiện nay của đất nước.

Lịch sử Hoa Kỳ chưa từng có một cuộc bầu cử Tổng Thống nào có nhiều biến cố như cuộc bầu cử năm 2024. Trong cuộc tranh luận Tổng Thống trên CNN vào cuối tháng 6 vừa qua, Biden đã lộ rõ tình trạng sức khỏe quá yếu kém. Ông ta đứng ngơ ngác như người mất hồn trên sân khấu. Khi trả lời câu hỏi thì lắp bắp, lảm bảm, ú ớ, ngừng ở giữa câu, không ai hiểu ông ta muốn nói gì. Cựu TT Trump nói *“Tôi không hiểu ông ta nói gì và chắc rằng Biden cũng không biết mình nói gì nữa.”*

Sau cuộc tranh luận này, đảng Dân Chủ đã áp lực Biden rút khỏi cuộc tranh cử vào ngày 23 tháng 7, đưa Kamala Harris ra thay thế mà không qua thủ tục tranh cử thông thường của đảng. Kamala không phải là ứng cử viên Tổng Thống xuất sắc. Trên thực tế Kamala còn tệ hơn Biden. Năm 2020, Kamala là ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ đã bỏ cuộc tranh cử sớm nhất. Trong cuộc tranh cử năm nay, Kamala đã không có một chương trình hành động rõ ràng mà chỉ đặt trọng tâm vào vấn đề tự do phá thai và tấn công cựu TT Trump. Kamala xuyên tạc cựu TT Trump là người kỳ thị chủng tộc, kỳ thị thành phần chuyển giới, là phát xít, độc tài như Hitler, là đe dọa cho nền dân chủ, Trump sẽ tăng thuế, sẽ cấm phá thai trên toàn quốc, . .

Lời nói của Kamala hoàn toàn sai sự thật, không thể tạo được niềm tin với cử tri. Cá nhân cựu TT Trump ra sao người dân đã hiểu rõ. Họ biết rằng cựu TT Trump là người không hoàn hảo nhưng ông là người yêu nước, luôn quan tâm tới vận mệnh quốc gia, tới đời sống của người

dân. Bốn năm dưới thời cựu TT Trump, người dân đã có một cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm tốt, an ninh quốc gia được bảo đảm.

Chính sách của đảng Dân Chủ và việc làm của Biden-Harris đã không thuyết phục được cử tri ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ thêm một nhiệm kỳ nữa. Và đảng Dân Chủ đã tìm mọi cách ngăn cản, loại cựu TT Trump ra khỏi cuộc tranh cử. Thêm vào đó là sự tiếp tay của truyền thông thiên tả, tất cả các hãng truyền thông như ABC, CBS, CNN, NBC, New York Times, Washington Post và hầu hết các hãng truyền thông lớn đều đưa những tin thất thiệt, bất lợi cho cựu TT Trump. Tất cả những nỗ lực này đã không đánh gục được cựu Tổng Thống, ông đã không bỏ cuộc, ông vẫn kiên cường chiến đấu. Cựu TT Trump đã hiên ngang vùng dậy ngay sau khi bị bắn vào vành tai, ông cam kết tiếp tục chiến đấu cho sự sống còn của đất nước.

Cựu TT Trump đã vất vả đi vận động khắp nơi trên toàn quốc, tiếp xúc với tất cả các sắc dân, các thành phần trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, màu da và chủng tộc. Cựu TT Trump còn vận động tranh cử tại những nơi hoàn toàn theo Dân Chủ như New York, California, Chicago. Cựu TT Trump đã giành được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Những địa điểm vận động bầu cử của ông luôn luôn chật kín người, và cử tri phải xếp hàng chờ đợi 6, 7 tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc. Với quyết tâm sắt đá, cựu TT Trump đã vượt qua tất cả mọi khó khăn. Tối Thứ Ba hôm qua, ông đã giành được chiến thắng, trở thành Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Giờ đây Hoa Kỳ thực sự bước vào một trang sử mới, một thời đại mới.

Chiến thắng phi thường của cựu TT Trump là một trường hợp hy hữu chưa từng xảy ra sau hơn một thế kỷ. Cựu TT Trump là Tổng Thống đầu tiên đã giành được chiến thắng trong hai nhiệm kỳ không liên tục sau TT Grover Cleveland cách đây 127 năm.

Cựu TT Trump đã giành được chiến thắng tại tất cả 7 tiểu bang chiến địa: Arizona, Nevada, North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Sau khi giành được chiến thắng tại Wisconsin, AP News xác nhận cựu TT Trump đắc cử với 277 phiếu cử tri đoàn. Vào lúc 2 giờ rưỡi sáng sớm Thứ Tư hôm nay, cựu TT Trump đã phát biểu tại Trung Tâm Hội Nghị Palm Beach, Florida trước hàng ngàn cử tọa đã tập trung tại đây từ chiều hôm trước để theo dõi kết quả bầu cử và mừng chiến thắng với cựu TT Trump.

Trong bài diễn văn chào mừng chiến thắng, cựu TT Trump khẳng định: *“Đây là một chiến thắng vĩ đại cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng lại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ hàn gắn sự chia rẽ, sẽ bảo vệ biên giới, chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả.”* Cựu TT Trump cam kết: *“Tôi sẽ chiến đấu cho tất cả mọi người, và cho thế hệ mai sau của chúng ta. Tôi sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng.”*

Chiến thắng của Tổng Thống Trump đã giúp đảng Cộng Hòa giành được đa số tại Thượng Viện với tỷ lệ 52/48. Kết quả bầu cử cho Hạ Viện chưa được tuyên bố vì nhiều tiểu bang còn đang đếm phiếu. Nếu đảng Cộng Hòa chiếm luôn quyền kiểm soát Hạ Viện thì đây là thời hoàng kim của đảng Cộng Hòa. Tổng Thống Trump với Nội Các gồm những người tài giỏi trong tất cả mọi lãnh vực sẽ có cơ hội phát triển một đất nước Hoa Kỳ vĩ đại, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới.

J.D. Vance 40 tuổi là Phó Tổng Thống trẻ tuổi thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ. Sau 4 năm nhiệm kỳ 2 của cựu TT Trump, J.D. Vance sẽ được thừa hưởng một quốc gia ổn định, kinh tế thịnh vượng, điều này sẽ giúp cho J.D. Vance có cơ hội giành được chiến thắng khi ông ra tranh cử Tổng Thống năm 2028.

Với sự trở lại của cựu TT Trump, những thảm họa do chính quyền đảng Dân Chủ gây ra sẽ được chấm dứt. Biên giới sẽ được bảo vệ, đời sống của người dân sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn. Giáo dục học đường sẽ được cải tổ, cha mẹ có quyền lựa chọn trường học tốt cho con em của mình, trẻ em sẽ không bị nhồi sọ về những vấn đề chuyển giới. Hoa Kỳ sẽ có thêm những thẩm phán biết tôn trọng công lý và lẽ phải. Quan trọng nhất là hòa bình thế giới sẽ được duy trì.

**Kim Nguyễn**

**November 6, 2024**

**Nhận Định Thời Cuộc**

**Nguồn:** [https://groups.google.com/d/msgid/vbqgvn/CAAqdPnVvkTtEg9mNhTCO%2B692n8k\\_Jpvh1VETTe2c22wyK-YqEA%40mail.gmail.com](https://groups.google.com/d/msgid/vbqgvn/CAAqdPnVvkTtEg9mNhTCO%2B692n8k_Jpvh1VETTe2c22wyK-YqEA%40mail.gmail.com)

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



  
An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11500 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC**